

Greenpeace SEA มุลนิธิเพื่อสีเขียว กำลังเปิดรับสมัครตำแหน่ง นักระดมทุน (Direct Dialogue Campaigner)

เรากำลังมองหาคนรุ่นใหม่ ที่ชอบงานท้าทาย ชอบทำกิจกรรมอาสาสมัคร ชอบเดินทางทำงานในสถานที่ใหม่เพื่อเจอผู้คนที่แตกต่างออกไป

รายละเอียดงาน

เชิญชวนบุคคลทั่วไปร่วมสนับสนุนโครงการ นอกสถานที่ ในลักษณะงานอีเว้น, ออกบูธ ในห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน สาธารณะทั่วไป และบริเวณย่านธุรกิจต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการขององค์กรและหาผู้สนับสนุนโครงการ

เพื่อบรรลุเป้าหมายในดูแล ปกป้อง สิ่งแวดล้อมให้ดีเพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานของคุณ

- ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการของกรีนพีชเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อหาผู้สนับสนุน ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ทำงานในสถานที่ที่แตกต่างกันทั่วทั้งขอนแก่น และอาจมีการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดบางโอกาส

- ทำงาน 5 วัน ต่อ สัปดาห์ รายได้และอื่นๆ -ผลตอบแทน รายได้รวม 18,000-30,000 บาท (ค่าตอบแทนตามผลงาน)

- มีโอกาสดำเนินงานในสายงาน

- ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการระดมทุนอย่างเต็มรูปแบบ

-ประกันสุขภาพกลุ่มครอบครัว 100% -ประกันสังคม

-ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง (กรณีออกต่างจังหวัด)

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน นักกิจกรรม สิ่งแวดล้อม และสวัสดิการอื่นๆ การอบรมและการสนับสนุน อบรมก่อนปฏิบัติงานเพื่อเรียนรู้งานรณรงค์ขององค์กร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนเสริมทักษะในการทำงานเพื่อพัฒนาสู่การเป็นมืออาชีพ เมื่อลงสู่ทีมในการทำงาน เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงคอยดูแล สอนงานในภาคสนาม คุณสมบัติผู้สมัคร

-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (สำหรับวุฒิม.6 ปวช. ปวส .รับพิจารณาจากประสบการณ์)

-อายุไม่เกิน 45 ปี ไม่จำกัดเพศ -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

-องค์กรกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการฝึกอบรมให้

-มุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมาย

-มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมงานกับองค์กรระดับสากลและตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบสูง

-มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับคนง่าย ชอบพบปะผู้คน มีไหวพริบและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้

-มีทัศนคติเชิงบวกและมีจิตอาสา

-ชอบการทำงานเป็นทีม และสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน

-หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย และสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ ขอนแก่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งประวัติส่วนตัวมาที่อีเมล : ddc.th@greenpeace.org

โทร : 0933238857 หรือ 0863340107

คุณ ดาราวรรณ (ดาว) นักสหราชอาณาจักรระดมทุน กรีนพีซ









© Baramée Temboonkiat/Greenpeace